

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๓๙๐
วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ที่คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้จัดทำเป็นร่างเบื้องต้นต่อจากการประชุมครั้งก่อน โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติที่ว่าด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อสังเกตว่าในกรณีที่คะแนนเสียงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่ากันแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้เสียงข้างมาก ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ากำหนดหลักการให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติเป็นเสียงข้างมาก

๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ที่คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้จัดทำเป็นร่างเบื้องต้นต่อจากการประชุมครั้งก่อน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดทำโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีกรกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และได้ทำหนังสือโต้แย้งหรือได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ โดยในกรณีดังกล่าว ที่ประชุมเห็นควรกำหนดหลักการให้ (๑) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องดำเนินการสอบสวนทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้ง และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีมูลแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว (๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แจ้งข้อมูลต้องได้รับความคุ้มครองทันทีโดยไม่ต้องร้องขอให้คุ้มครองแต่อย่างใด (๓) กระบวนการสอบสวนนั้นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แจ้งข้อมูล และ (๔) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แจ้งข้อมูลพ้นจากความรับผิดและได้รับความคุ้มครองแม้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้กันเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไว้เป็นพยาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรับความเห็นของที่ประชุม ๑. และ ๒. ไปปรับปรุงร่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
วิทยากรเชี่ยวชาญ
ผู้สรุปผลการประชุม
นายธนวัฒน์ สิมห่อ:
เลขาธิการกรรมการ คนที่สอง
ผู้ตรวจทาน